



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๒๕ / ๒๒๒๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานตามภารกิจหลักของของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร ได้รับหนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล และจัดทำประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เรียบร้อยแล้ว และขอขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน ทราบต่อไป

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เรียบร้อยแล้ว และขอขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสิรินธร และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)




พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายวุฒม์ เกตุสิริ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วัน เดือน ปี : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รายละเอียดข้อมูล (ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร ตามรายละเอียดแนบ) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายณรงค์ชัย วรรณโคตร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวรุตม์ เกตุสิริ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวรารุธ แสงกล้า) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่.....	



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลสิรินธร จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรุฒม์ เกตุศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง
1	นายรจ กongsuข	นายแพทย์ปฏิบัติการ
2	นายณรงค์ชัย วรรณโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	นายพิพัฒน์พล สกullสุข	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
4	นางสาวสุจิตราภรณ์ สุทธสิงห์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
5	นางสาวไบหยก นามเจ็ดสี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
6	นางสาวพรพิมล ทองรอง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
7	นางสาวสุวรรส ลีลาศ	เภสัชกรชำนาญการ
8	นายธนภัค มหาพฤฒาวงศ์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
9	นางสาวภัสชา จำปาหอม	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
10	นายนิเวศ พุ่มจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11	นายธนาวุฒิ พรหมดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
12	นายดิน ดันคโณบล	นายแพทย์ปฏิบัติการ
13	นายทัศนเทพ ลากเคโซ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
14	นางสาวอัจฉิมาภรณ์ วัฒนากามินทร์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
15	นายกฤษฎา บุญพา	นายแพทย์ปฏิบัติการ
16	นางสาวพิชญ์ชนก แสงพงษ์ชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17	นางสาวชิตชนก คุณสวัสดิ์	เภสัชกรปฏิบัติการ
18	นางสาวเพียงใจ ฝ่ายคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19	นายณัฐวุฒิ บุญสะอาด	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน